

THỰC HIỆN QUY TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/10, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bộ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự các hội nghị.

Thực hiện chủ trương Bộ Chính trị đồng ý để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện quy trình kiện toàn bộ sung 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ nguồn nhân

sự tại chỗ trong quy hoạch để phân công phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiện toàn bộ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy (phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc kiện toàn bộ sung 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trong tình hình mới.

Quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bộ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 bước. Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1, trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và nguồn cán bộ trong quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất để xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 (bước 2 của quy trình), sau khi nghe thông báo chủ trương của Bộ Chính trị và thông báo nguồn quy hoạch chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (bước 3 của quy trình), căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng

của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Quy định số 29-QĐ/TU ngày 1/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh).

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lập tờ trình, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong buổi sáng, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh).

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐÀO QUYÊN

KHAI MẠC TUẦN LỄ...

(Tiếp theo trang 1)

các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

Để tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời có hiệu quả, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cán bộ, các thầy cô giáo, các em học sinh tích cực tham gia các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, chung tay xây dựng xã hội học tập. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong việc tổ chức học tập cho cán bộ, người lao động; tiếp tục củng cố, phát triển thực tiễn công đồng, thu viện trường học; đẩy mạnh các hình thức học từ xa, học qua mạng...

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN HÀ LAN

Thăm mô hình trình diễn giống lúa BC15



Tổ chức Phát triển Hà Lan thăm mô hình trình diễn giống lúa BC15.

Sáng ngày 1/10, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) thăm mô hình trình diễn giống lúa BC15 thuộc dự án "Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính Agresults" (AVERP) tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương).

Dự án AVERP xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án áp dụng cơ chế thường bằng tiền dựa trên kết quả để hỗ trợ các tác nhân trong chuỗi ngành hàng gạo vượt qua rào cản thị trường và đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính với tổng giải thưởng trị giá lên tới hơn 3 triệu đô la Mỹ.

Giống lúa BC15 thuộc dự án là giống lúa thuần năng suất cao thuộc bản quyền của Tập đoàn ThaiBinh Seed, được công nhận giống quốc gia năm 2008.

BC15 là giống cân ôn, thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, tái sinh mạnh; chống chịu bệnh bạc lá và rầy nâu tốt, nhiễm đạo ôn nhẹ đến trung bình.

BC15 có năng suất trung bình 70 - 75 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 90 - 100 tạ/ha.

Tỷ lệ gạo xay xát cao (68 - 72%); chất lượng gạo ngon, hạt gạo trong, cơm mềm, vị đậm.

PHAN ANH

Trao giải chương trình Viettel++

Chiều ngày 1/10, Viettel Thái Bình tổ chức lễ trao giải chương trình Viettel++.

Tập đoàn Viettel là nhà mạng đầu tiên thực hiện số hóa toàn bộ hoạt động chăm sóc khách hàng trên nền tảng di động, giúp khách hàng được hưởng quyền lợi tự động thông qua chương trình Viettel++ "Dùng là cộng - Cộng là dùng". Khi một khách hàng sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ, hệ thống sẽ tích điểm chung giúp khách hàng hưởng các ưu đãi đặc quyền do Viettel dành tặng. Sau 3 tháng triển khai (từ tháng 6 - 8/2019), Viettel++ đã lan tỏa trên toàn quốc với sự hợp tác của 439 thương hiệu, doanh nghiệp lớn, thu hút 4,2 triệu khách hàng tham dự chương trình Viettel.

Qua chương trình quay số trúng thưởng của Viettel++ đã xác định được 6 khách hàng Thái Bình may mắn trúng giải thưởng tổng trị giá 278 triệu đồng. Trong đó, 2 xe máy SH 125i, trị giá 82 triệu đồng/xe được trao cho khách hàng Vũ Văn Chuyển và Tạ Thị Lan, huyện Thái Thụy.

Đây là chương trình tri ân sâu sắc của Tập đoàn Viettel đến toàn thể khách hàng tin tưởng và đồng hành với Viettel trong suốt thời gian qua.

TRINH CƯỜNG

Thu nhận 472 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng ngày 1/10, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, Câu lạc bộ Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt hồng blouse trắng".

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 600 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết quả, Ban tổ chức thu được 472 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu đề ra 122 đơn vị máu).

Đây là lần thứ 3 ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong năm 2019. Đây là đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu của tỉnh, luôn vượt chỉ tiêu số lượng đơn vị máu để ra, đóng góp không nhỏ vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

XUÂN PHƯƠNG

PHẦN ĐẦU THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

của trung ương và của cấp ủy tỉnh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đúng yêu cầu, chỉ đạo của trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện có hiệu quả, đến ngày 12/9/2019 đã tiếp nhận, xử lý 250/250 đơn. Công tác xây dựng chính quyền được các cấp tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đồng ý một số ý kiến, trong đó tập trung vào một số nội dung như: đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập

đơn vị hành chính cấp xã; đề nghị tỉnh cho phép những xã đã vận động nông thôn mới vừa qua nhưng đang trong diện phải sáp nhập với các xã khác vẫn được tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đề nghị tỉnh và ngành chức năng có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc thực hiện tái đàn sau khi không chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi; có biện pháp khắc phục tình trạng khó khăn trong tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, khôi phục lại những cây, con truyền thống có giá trị cao...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền

và người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm; việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát triển đàn trâu, bò, ngành phôi... còn chậm; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém...

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ đông. Chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi các sản phẩm trên cả hai lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Tập trung làm tốt hơn nữa chủ trương tích tụ đất đai, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê lại ruộng đất của người dân để sản xuất tập trung. Trong xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã đầu tư xây dựng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình cấp

nước sạch nông thôn. Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng khẩn trương, trực tiếp ra soát, nắm bắt và có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: tuyến đường bộ ven biển; khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 1.000 giường... Khẩn trương hoàn thiện rà soát các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp, kiên quyết loại bỏ các dự án được chấp thuận đầu tư nhưng chậm tiến độ và không đúng tinh thần Kết luận số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đã và đang triển khai; việc sử dụng nguồn lực thu từ đất ưu tiên để thanh toán nợ công, nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn của các dự án đầu tư để các dự án sớm được triển khai. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thu ngân sách, phần đầu hoàn thành vượt dự toán được giao. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai và tài nguyên

môi trường. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, nhất là khai thác khoáng sản trên sông, trên biển. Tiếp tục phát triển toàn diện nghiệp văn hóa - xã hội; thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và sắp xếp lại bộ máy theo quy định. Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các địa phương, đơn vị không chủ quan, không được làm ồ ạt; những tình huống khó khăn, vướng mắc phải sinh cơ sở trong quá trình thực hiện cần báo cáo cấp trên để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân. Duy trì thực hiện tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần cố gắng kết luận của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật hiện hành tập trung giải quyết dứt điểm các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trong tỉnh nói chung, cán bộ, hội viên các cấp hội người cao tuổi nói riêng đã tích cực tham gia phong trào "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới người cao tuổi trong tỉnh

nói chung, cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục tham gia đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội người cao tuổi các cấp hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đại diện Câu lạc bộ Lê Quý Đôn và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh

đạo tỉnh trong việc chăm lo cho người cao tuổi, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ Lê Quý Đôn và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình giàu đẹp, văn minh.

* Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10), tối ngày 30/9, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

đã thăm, tặng quà người cao tuổi (NCT) đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 112 NCT, trong đó có 82 NCT thuộc đối tượng bảo trợ, 30 NCT thuộc đối tượng dưỡng lão tự nguyện. Những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó để chăm sóc đối tượng ngày một tốt hơn.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Xã hội đã thăm hỏi sức khỏe và trao quà cho các cụ, chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe làm cho đời sống tinh thần cho con cháu và luôn giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, buổi chiều cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà NCT đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) và Trung tâm Dưỡng lão An Thái, xã Tự Tân (Vũ Thư).

KỶ NIỆM 70 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng phải đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực nhằm động viên tới đa số người, sức của cho kháng chiến. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm bài báo "Dân vận" của Người, Xin trân trọng giới thiệu toàn văn tác phẩm này.

"Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

I - NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.

II - DÂN VẬN LÀ GÌ?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hàng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải

theo dõi, giúp đỡ, đón đóc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

III - AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN?

Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thi dụ trong phong trào thi đua cho đủ dân, đủ mặc.

- Cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, công khai chia công rõ rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, có động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, khuyến khích, đón đóc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều khó khăn...

- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v..

Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua

làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

IV - DÂN VẬN THẾ NÀO?

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà những tay vào việc.

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cứ ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại.

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công."

* * *

Từ khi bài "Dân vận" của Người đăng báo cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có thể coi là "cương lĩnh dân vận" của Đảng Cộng sản Việt Nam